



คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ที่ 90/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการรับสมัครการสรรหา กรรมการตรวจนับคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนน และเจ้าหน้าที่รวมคะแนน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหา และจ่ายเงินค่าอาหารพร้อมค่าพาหนะให้กับสมาชิก ที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 10 และข้อ 16 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 13 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 64 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหา และจ่ายเงิน ค่าอาหารพร้อมค่าพาหนะให้กับสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นั้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับบริการสมาชิก คณะกรรมการชุดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการประจำหน่วยตามความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาฯ และจ่ายเงิน ค่าอาหารพร้อมค่าพาหนะ ให้กับสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจัดแยกหน่วยบริการย่อยออกเป็น 21 หน่วย ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย	ชื่อสังกัดหน่วยสรรหา	รายชื่อคณะกรรมการประจำหน่วย	ตำแหน่ง
<u>หน่วยที่ 1</u>	สังกัด หน่วยจังหวัด	1. นางจงจิตต์ ดิษฐาอภิชน 2. นางสาวรอง จันทร์เจิม 3. นางละลิตา สาสิทธิ์นผล 4. นางสาวสิริมา ม่วงงาม 5. น.ส.ลัญฉณา ประยูรหงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน
<u>หน่วยที่ 2</u>	สพ.รบ. เขต 1 อ.เมือง สังกัด สพม. 8 อ.เมือง	1. นางสาวสิริญา บึงไพศาลสมบูรณ์ 2. นางกาญจนา จันทรสุข 3. นางจินตนา ตระกูลศักดิ์ 4. นางสาวชุตินมณฑน์ อัจฉโยธี 5. นางอุไรวรรณ เขียวช่อม 6. น.ส.ลัดดาวัลย์ ชัชวาลย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน

<p><u>หน่วยที่ 3</u></p>	<p>สพป.รบ.เขต 1 อ.ปากท่อ สังกัด สพม. 8 อ.ปากท่อ สพป.รบ.เขต 1 อ.บ้านคา สังกัด สพม. 8 อ.บ้านคา สพป.รบ.เขต 1 อ.วัดเพลง สังกัด สพม. 8 อ.วัดเพลง</p>	<p>1. <u>นางปัทมา บำรุงกิจ</u> 2. นางวรรณา เจตสิกทัต 3. นางพิมลมาศ ขำวาจา 4. นางรุ่งกัตภรณ์ ภาคทรวง 5. น.ส.อรสา สุขอินทร์</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 4</u></p>	<p>สพป.รบ.เขต 1 อ.จอมบึง สังกัด สพม. 8 อ.จอมบึง สพป.รบ.เขต 1 อ.สวนผึ้ง สังกัด สพม. 8 อ.สวนผึ้ง</p>	<p>1. <u>นางนพวรรณ บุตรอยู่</u> 2. นางรติกร สมบูรณ์พันธ์ 3. น.ส.นวลวรรณ เอกรักษา 4. นางลัดดา เครือบุญ 5. น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันท์เพชร 6. น.ส.ภัทราภรณ์ สืบสีมา</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 5</u></p>	<p>สพป.รบ.เขต 2 อ.บ้านโป่ง สังกัด สพม. 8 อ.บ้านโป่ง</p>	<p>1. <u>นางวุฒจิรา สารคง</u> 2. น.ส.วนิชชา จันท์เพ็ญ 3. น.ส.กาญจนา สุราภา 4. นางกัลย์รวี ตนายะพันธ์ 5. น.ส.วัชรภรณ์ มณีโชติ</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 6</u></p>	<p>สพป.รบ.เขต 2 อ.โพธาราม สังกัด สพม. 8 อ.โพธาราม</p>	<p>1. <u>นายสุรศักดิ์ สารคง</u> 2. น.ส.ดวงพร ชาตรีจันทร์สกุล 3. นางนุจรี ทีสะเกต 4. นางกวิณญาดา ชัยเดช 5. นายณรงค์ วงศ์เจริญวิวัฒน์</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 7</u></p>	<p>สพป.รบ.เขต 2 อ.ดำเนินสะดวก สังกัด สพม. 8 อ.ดำเนินสะดวก สพป.รบ.เขต 2 อ.บางแพ สังกัด สพม. 8 อ.บางแพ</p>	<p>1. <u>น.ส.ศศิญา จุทอง</u> 2. นางศิริลักษณ์ เพ็ญฟู 3. น.ส.สิริประภัสสร ระย้าย่อย 4. น.ส.อิศราวดี ไตรเดชา 5. น.ส.ปัทมา อินทร์ประเสริฐ</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>

<p><u>หน่วยที่ 8</u></p>	<p>สังกัด อาชีวะ ม.ราชภัฏฯ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>นางจินตภัค คล้ายจินดา</u> 2. นางคณินนิตย์ พึ่งพงษ์ 3. น.ส.ศศิธร สายแก้ว 4. น.ส.นิตยา ดอมพรหมมะ 5. น.ส.พิมลพรรณ จินตุ้ม 	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 9</u></p>	<p>สังกัดท้องถิ่น อบต. สังกัดท้องถิ่น อบจ. , เทศบาล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>นางปราณี ศีลนันท์</u> 2. นางมณีจรรยา ธนุศรี 3. น.ส.ปราณปรียา สิมมา 4. น.ส.สุชาวัลย์ อัดตโชติ 5. น.ส.นารี พวงทิพย์ 6. นายวิรัช ว่องพานิช 	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 10</u></p>	<p>เอกชน อ.เมืองราชบุรี เอกชน อ.โพธาราม เอกชน อ.ปากท่อ เอกชน อ.วัดเพลง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>นางญาณินี จันทรธานี</u> 2. นางอัญชรา ฉวีวรรณ 3. น.ส.กชพร เจริญยิ่ง 4. น.ส.ชนิดา แสงสระคู 5. นายศิวัช ชูพงศ์ 	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 11</u></p>	<p>เอกชน อ.บ้านโป่ง เอกชน อ.ดำเนินสะดวก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>นางวรรณภา โพธิ์เถื่อน</u> 2. น.ส.สุนันทา บุญชู 3. น.ส.ภัทรวลัญชัย ประทุมชัย 4. นางเยาวลักษณ์ ผ่องภิรมย์ 5. นางกัญญาณัฐ เสริมสุข 	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่ 12</u></p>	<p>บำนาญ สพม. 8 บำนาญ อ.ปากท่อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>นางพรระชลด คงสุวรรณ</u> 2. นายสุคนธ์ อุปนิสสัยพล 3. น.ส.วิรัชฐิตา จาริวีระ 4. นางปรัชญา ณ พัทลุง 5. นางวิรัชพัชร นันทินบัณฑิต 6. นายสุพัตร ประยูรหงษ์ 	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>

<p>หน่วยที่ 13</p>	<p> บำนาญศึกษาจังหวัด บำนาญประถมศึกษา บำนาญสามัญศึกษา เขต 1 บำนาญ ศรภ. 4 บำนาญ ว.สารพัดช่าง บำนาญ ว.เทคนิคราชบุรี บำนาญศูนย์การทองเที่ยวและกีฬา บำนาญ สนง.วัฒนธรรม บำนาญ สถาบันอาชีวภาคกลาง บำนาญ อบจ. บำนาญ สนง.พระพุทธศาสนา บำนาญ สก.สค. บำนาญ เทศบาลเมืองราชบุรี บำนาญ เทศบาล ต.หลักเมือง บำนาญ เทศบาล ต.เขาสูง เอกชน/เกษียณอายุงาน (อายุ 60 ปี) สมาชิกลาออกจากสถานศึกษาของ รัฐ/เอกชน </p>	<p> 1. นางธัญญา หลวงพล 2. นางวัลนิภา สุวรรณสอาด 3. นางกชพรรณ พงษ์สะทา 4. นางสุปราณี อ่างศิริ 5. นางประภาพร สุรินทร์ 6. น.ส.รัตนา อยู่ศิริ </p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p>หน่วยที่ 14</p>	<p> บำนาญ ม.ราชภัฏฯ บำนาญ อ.บ้านคา บำนาญ อ.จอมบึง บำนาญ อ.วัดเพลง บำนาญ อ.สวนผึ้ง ลูกจ้างประจำไม่มีบำเหน็จรายเดือน </p>	<p> 1. นางฐิตาสี หลีสวรรณ 2. น.ส.จันทรา สาคร 3. นางอิสริย์ ศรีเด่น 4. นายบุญล อินพ่วง 5. นางนันทวัน ยะมะคุปต์ 6. นางสุพร พิริยะมานพ </p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p>หน่วยที่ 15</p>	<p> บำนาญ อ.เมือง ห้อง 1 </p>	<p> 1. นางศิริพร นากตั้ง 2. นางรุ่งอรุณ ไทยอยู่ 3. น.ส.อริสา จาริวีระ 4. นางกันยา วิเศษรจนา 5. นายวัลลภ เทวันต์ </p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>

<p><u>หน่วยที่</u> <u>20</u></p>	<p>บ้านาญ อ.ดำเนินสะดวก บ้านาญ อ.บางแพ ลูกจ้างประจำไม่มีบำเหน็จรายเดือน</p>	<p>1. <u>นางนฤมล แป้นกลัด</u> 2. นางปิยการย์ ครุฑเทียร 3. นายไกรสร ประยูรวงศ์ 4. นางอำภา ปานณรงค์ 5. นางนราพร เสียงเพราะ 6. นางรสสุนธ์ ไตรภูมิ 7. นายณรงค์ กลิ่นฟุ้ง 8. นางนุชจรินทร์ จารุศุภกร</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>
<p><u>หน่วยที่</u> <u>21</u></p>	<p>สังกัดหน่วยบริการ (พิเศษ)</p>	<p>1. <u>น.ส.อัญชลี พุทธะ</u> 2. นายอาทิตย์ ชะแลวรรณ 3. นางสุภาพ ร้ายไพรี 4. น.ส.ดลพร สุวรรณจิตต์ 5. นางนาตยา เทียงทัต 6. นายเบญจรงค์ มากมาย 7. นายสุภควัต อ่อนน้อม 8. นายกิตติ โมกขพันธ์</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการเงิน</p>

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กรรมการรับสมัครการสรรหา กรรมการตรวจนับคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนน และเจ้าหน้าที่รวมคะแนนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563



(นายณรงค์ บัวชุม)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด